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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันศุกร์ที ่๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒ (ห้องประชุม ๒) อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวินัย  โยธาวธุ  ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ   
๒ นายสายคำ  ชัยชนะ กรรมการ สายคำ  ชัยชนะ  
๓ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๔ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ บุญเที่ยง  วงค์พิใจ  
๕ นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา กรรมการและเลขานุการ ดวงเดือน  อุทธโยธา  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย อุทธโยธา  
     

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา  เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                         
ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมและอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ที่ประชุม ๕ คน  ถือว่าครบองค์
ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุม  เมื่อตรวจสอบชื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งประธาน
กรรมการฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
   ตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ วันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายวินัย  โยธาวุธ  ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการฯได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ                 
ประธานฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   เมื่อวันพฤหัสบดี           
   ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแจ้งเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น                                       
   มีกรรมการฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
   สามัญตรวจรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘
   สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕หรือไม่  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการ
   สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม
   คณะกรรมการสามัญ  ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ที่ประชุมมีมติรับรอง
   รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   ครั้งที่ ๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนน ๕ เสียงไม่รับรอง ไม่มี 

     งดออกเสียง... 
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   งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
   สามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั ้งที ่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕                               
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการ
   ประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย คร ั ้ งท ี ่  ๓ ประจำป ี  พ.ศ. ๒๕๖๕                               
   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย      
    สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายวินัย  โยธาวุธ  ได้รับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าเลขานุการสภาฯได้จัดทำบันทึก                   
ประธานฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยที ่ ๓ (ครั ้งที ่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                 
   เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ      
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า
   “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้ คณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน  การประชุม
   ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงาน การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
   การประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
   ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
   การประชุมนั้น... 
    ดังนั ้น จึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                   
   สมัยที ่ ๓ (ครั ้งที ่  ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื ่อวันศุกร์ท ี ่  ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                                
   ดังกล่าว ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯเพื ่อพิจารณาตรวจสอบ                               
   ความถูกต้อง เพื่อจะได้เสนอประธานสภาฯและที่ประชุมสภาฯพิจารณารับรอง ต่อไป                                      
   รายละเอียด ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย แนบวาระการประชุมนี้                  
   และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ของบันทึกรายงาน                 
   การประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย สม ัยท ี ่  ๓  (คร ั ้ งท ี ่  ๒)  ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                  
   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา ได้แจ้งว่า สรุปสาระสำคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                         
เลขานุการฯ  ตำบลศรีถ้อย  สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                    
   มีจำนวนทั้งหมด ๒๔  หน้า สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
 
          ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -แจ้งเรื่องการลาของประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เนื่องจากมีภารกิจต่างจังหวัด         
   จึงขอลา ๑ ว ัน และไม่ได ้เข ้าร ่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                            
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๓ (ครั ้งที ่  ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั ้งนี้                                  
   จึงให้นายสวาท  โปทปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
   คราวนี้แทน 
   ระเบียบวาระที่ ๒ เร ื ่ องร ับรองรายงานการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย                                             
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕วันพฤหัสบดีที่                    
   ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
    มติที่ประชุม ท ี ่ประช ุมม ีมต ิร ับรองรายงานการประช ุมสภาเทศบาล                              
   ตำบลศรีถ้อย สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

    -ไม่มี 

   ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี 

   ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    ๕.๑ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                               
   พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นพิจารณาแปรญัตติ)คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติ       
   และเสนอคำแปรญัตติพร้อมบันทึกและรายงานความเห็นต่อประธานสภาฯ                      
   ซึ่งในรายงานคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเห็นชอบในการแปรญัตติโดยผู้บริหาร
   เสนอแปรญัตติร ่างเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                      
   พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย 
    ๑. แผนงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย ๑ รายการ และปรับลดจำนวนเงินที่                              
   ขออนุญาตจ่ายลง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท 
    ๒. แผนงานบริหารทั ่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๖ รายการ และปรับลด                        
   จำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลง จำนวน ๗๓,๐๐๐ บาท 
    ๓. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑ รายการ และปรับลดจำนวนเงิน                
   ที่ขออนุญาตจ่าย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้เสนออภิปรายญัตติ                    
   ที่ผู้บริหารได้เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแปรญัตติ 
    นายวินัย  โยธาวุธ สมาชิกสภาฯเขต ๑ ได้อภิปราย ๓. แผนงานเคหะ                
   และชุมชน จำนวน ๑ รายการ และปรับลดจำนวนเง ินที ่ขออนุญาตจ ่าย                     

    จำนวน... 
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   จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และได้ต ั ้งเพ ิ ่มเติมรายจ่ายแผนงานอุสาหกรรม                            
   และการโยธา ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขอให้ผู้บริหาร 
   นำไปใช้เฉพาะโครงการขยายไฟฟ้าหรือไฟส่องสว่างหรือไฟกิ ่งในพื ้นที ่ เขต ๑ เท่านั้น                                     
   ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
    ดาบตำรวจ เทพสงวน ปันสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ได้ให้คำ
   รับยืนยันว่าจะใช้งบประมาณตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายและสอบถามมา 
    ที่ประชุม  รับทราบ 
   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯที่คณะกรรมการฯ                 
   มีมติเห็นชอบรายงานขอเสนอแปรญัตติที่ผู้บริหารเสนอข้อ ๑ - ๓ แล้ว 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการแปรญัตติฯเสนอ 
    ๕.๒ ญัตติพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                                
   พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ข้ันพิจารณาให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) 
    มติที่ประชุม ท ี ่ ประช ุ มม ี มต ิ เห ็ นชอบให ้ ตราเป ็ นเทศบ ัญญ ัติ                                
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๓ 
    ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอ่ืนๆ 
    -ญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางบ้านต้นผึ้ง 
   หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุง่โป่งตำบลแม่ใจ 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจง                   
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง
   ถนน คสล.สายทางบ้านต้นผึ้งหมู่ที่ ๑๑ -บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่ใจ  
    ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
    นายสมนัด มูลยะเทพ  สมาชิกสภาฯเขต ๑  แจ้งที ่ประชุมเรื ่องความเดือดร้อน                             
   ของประชาชนในเขตพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ มีน้ำท่อมขังตามถนนและภายในที่
   พักอาศัยของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่ามีเถาวัลย์พันเกี่ยวขึ้นตามเสาไฟฟ้ามองดูแล้ว                             
   รกรุงรังจึงอยากให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้สำรวจตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา 
    นายศุภกร อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลศรีถ้อย รับว่าจะ
   ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาต่อไป  
    นายวินัย โยธาวุธ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ แจ้งที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งให้
   เทศบาลฯได้แก้ไขปัญหาเถาวัลย์ที ่รกรุงรังตามเสาไฟฟ้า เรียนว่าเทศบาลฯ                    
   หรือประชาชนต้องแจ้งให้การไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการเนื่องจากการดำเนินการเอง
   อาจจะก่อให้เกิดอันตรายไฟฟ้าดูดได้  

นายมานพ... 



-5- 
 

    นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สอบถามผู้บริหาร การแก้ไขปัญหา
   ถนนถูกน้ำเซาะเป็นร่องลึก หมู ่บ้านผาแดง หมู ่ที ่ ๑๐ ประชาชนได้ร ับความเดือดร้อน                                     
   ในการสัญจร รวมทั้งการขนผลิตผลทางการเกษตร 
    ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯได้เร ียนชี ้แจง                        
   ที่ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที ่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                    
   ได้มีการสำรวจและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากงบประมาณมีน้อยและงบประมาณ            
   เข้ามาล่าช้าจึงยังมีหลายโครงการที ่ยังค้างอยู ่ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจ                    
   และได้ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป 
นายวินัย โยธาวุธ   ได้ถามที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภา       
ประธานฯ  เทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙  สิงหาคม                       
   พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ซึ่งไม่มี
   คณะกรรมการฯท่านใดเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจึงขอมติ                     
   ที่ประชุมว่า จะเห็นชอบกับบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   หรือไม่ 
    ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เส ียง ไม่ร ับรอง ไม ่มี                                    
   งดออกเสียง ไม่มี ถือว่ามติที ่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุม                                 
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๓ (ครั ้งที ่ ๒) ประจำปี                          
   พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
มติที่ประชุม   ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง ไม่ร ับรอง ไม่มี                        
   งดออกเสียง ไม่มี ถือว่ามติที ่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุม                           
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี                    
   พ.ศ. ๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายวินัย  โยธาวุธ  ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใด
ประธานฯ   เสนอเรื่องอ่ืนๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕ น. 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
             (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
    เลขานุการคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายวินัย  โยธาวุธ) 
     ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
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